

บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก

กจ 9:26-31

เมื่อเขาโลมาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้ว ก็พยายามเข้าร่วมกับบรรดาศิษย์ แต่ทุกคนกลัวเขา เพราะไม่เชื่อว่าเขาเป็นศิษย์ที่แท้จริง บารนาบัสจึงพาเขาไปพบบรรดาอัครสาวก และเล่าให้ฟังว่าเขาโลได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าระหว่างทาง พระองค์ได้ตรัสกับเขาและเขาได้เทศน์สอนอย่างกล้าหาญที่เมืองดามัสกัสเดชะพระนามของพระเยซูเจ้า ตั้งแต่เวลานั้น เขาโลจึงอยู่กับบรรดาศิษย์ ไปมาในกรุงเยรูซาเล็มอย่างอิสระ เทศน์สอนอย่างกล้าหาญเดชะพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า เขาพูดและได้เถียงกับชาวยิวที่พูดภาษากรีก แต่คนเหล่านี้พยายามจะฆ่าเขา บรรดาพี่น้องทราบเรื่องนี้ จึงพาเขาไปยังเมืองซีซารียาแล้วส่งเขาไปยังเมืองทาร์ซัส

ขณะนั้น พระศาสนจักรมีสันติภาพทั่วแคว้นยูเดีย กาลิลีและสะมาเรีย พระศาสนจักรเติบโต มีความเคารพยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า และได้รับกำลังใจจากพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม

เพลงสดุดี

สดด 22:25-31

- ก) ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ในหมู่ประชากรมากมายที่มาชุมนุมกัน
จะแก้บนต่อหน้าผู้ที่ยำเกรงพระองค์
คนยากจนจะได้กินจนอิ่ม
ผู้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าจะสรรเสริญสดุดีพระองค์
ขอให้เขาทั้งหลายมีชีวิตอย่างเป็นสุขตลอดไป
- ข) ประชาชนทั่วโลกจะจดจำและกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า
ประชาชาติทุกตระกูลจะกราบนมัสการพระองค์
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระมหากษัตริย์
ทรงปกครองชนชาติทั้งปวง
- ค) ผู้ทรงอำนาจในแผ่นดินจะกราบนมัสการพระองค์
มนุษย์ทุกคนที่จะต้องตายจะก้มกราบเฉพาพระพักตร์
ข้าพเจ้าจะมีชีวิตเพื่อพระองค์
บุตรหลานของข้าพเจ้าจะรับใช้พระองค์
เขาจะประกาศถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าแก่คนรุ่นหลังสืบไป
เขาจะประกาศความเที่ยงธรรมของพระองค์แก่ประชากรที่จะเกิดมา
ว่านี่คือพระราชกิจของพระองค์

บทอ่านจากจดหมายนักบุญยอห์น ฉบับที่หนึ่ง

1 ยน 3:18-24

ลูก ๆ ที่รักทั้งหลาย เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำ จากการกระทำนี้ เราจะทราบว่าเราอยู่ในความจริง เราจะมั่นใจเฉพาพระพักตร์ของพระองค์ แม้ใจของเราจะยังกล่าวโทษเรายู้งี้ตาม เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าใจของเรา และทรงล่วงรู้ทุกสิ่ง

ท่านที่รักทั้งหลาย ถ้าใจของเราไม่กล่าวโทษเรา เราย่อมมั่นใจได้เมื่ออยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และถ้าเราอ่อนข้อสิ่งใด เราย่อมจะได้รับสิ่งนั้นจากพระองค์ เพราะเราปฏิบัติตามบทบัญญัติ และกระทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัย นี่เป็นบทบัญญัติของพระองค์ คือ ให้เราเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ และให้เรารักกัน ดังที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ให้เรา ผู้ที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ ย่อมดำรงอยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าทรงดำรงอยู่ในผู้นั้น เราทราบว่าคุณพระองค์ทรงดำรงอยู่ในเรา จากองค์พระจิตเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เรา



บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น ยน 15:1-8

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราเป็นเถาองุ่นที่แท้จริง และพระบิดาของเราทรงเป็นชาวสวน กิ่งก้านใดในเราที่ไม่เกิดผล พระองค์จะทรงตัดทิ้งเสีย กิ่งก้านใดที่เกิดผล พระองค์จะทรงลิด เพื่อให้เกิดผลมากขึ้น ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว เพราะวาทะที่เราได้กล่าวกับท่าน ท่านทั้งหลายจึงดำรงอยู่ในเราเกิด ดังที่เราดำรงอยู่ในท่าน กิ่งก้านองุ่นย่อมไม่สามารถเกิดผลได้ด้วยตนเอง ถ้าไม่ติดอยู่กับเถาองุ่นต้นใด ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ ถ้าไม่ดำรงอยู่ในเรานั้น เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้าน ผู้ที่ดำรงอยู่ในเรา และเราดำรงอยู่ในเขา ก็ย่อมเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าไม่มีเรา ท่านก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลย ถ้าผู้ใดไม่ดำรงอยู่ในเรา ก็จะถูกโยนทิ้งไปข้างนอกเหมือนกิ่งก้าน และจะเหี่ยวแห้งไป กิ่งก้านเหล่านั้นจะถูกเก็บไปทิ้งในไฟ เผาเสีย ถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในเรา และวาทะของเราดำรงอยู่ในท่านแล้ว ท่านอยากได้อะไร ก็จงขอเถิด และท่านจะได้รับ พระบิดาของเราจะรับพระสิริรุ่งโรจน์ เมื่อท่านเกิดผลมาก และกลายเป็นศิษย์ของเรา



สำหรับเราคริสตชน พระเยซูเจ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในการดำเนินชีวิต พระองค์เป็นผู้หล่อเลี้ยงเราด้วยพระวาจาทรงชีวิต ด้วยคำสอนแห่งความรัก ด้วยแบบอย่างจากชีวิตแท้ ๆ เราจะใช้ชีวิตได้อย่างไรหากเราไม่ยึดติดกับลำต้นอันประเสริฐนี้ ยังมีอีก พระองค์ยังบอกกับเราหลายต่อหลายครั้งว่าคุณพระองค์ทรงเป็นแสงสว่าง เป็นพละกำลัง เป็นผู้บรรเทาใจเรายามเหน็ดเหนื่อย เป็นผู้ให้อภัยเรายามที่เราผิดพลาด สอนให้เราภาวนาหรือแม้แต่ภาวนาวอนขอ ยังมีอีก พระองค์ทรงเป็นหนทาง ความจริงและชีวิต ไม่ว่าจะในชีวิตทางกายหรือทางจิต พระเยซูเจ้าเป็นแหล่งพลังที่แท้จริงของเรา คิดดูหากเราไม่ยึดติดกับพระองค์ เราจะใช้ชีวิตได้อย่างไร เป็นศิษย์พระคริสต์ก็ได้ชีวิตทุกอย่าง

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา ปี B

วันที่ 6 พฤษภาคม 2012/2555

ยน 15.1-8

บทเทศน์

“ผู้ที่ดำรงอยู่ในเรา และเราดำรงอยู่ในเขา ก็ย่อมเกิดผลมาก”

1. พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นเถาองุ่น
ท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้าน
ผู้ที่ดำรงอยู่ในเรา และเราดำรงอยู่ในเขา
ก็ย่อมเกิดผลมาก
เพราะถ้าไม่มีเรา ท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลย
ถ้าผู้ใดไม่ดำรงอยู่ในเรา
ก็จะถูกโยนทิ้งไปข้างนอกเหมือนกิ่งก้าน
และจะเหี่ยวแห้งไป

2. ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะรำพึงถึงภาพนี้ในวันนี้ และมั่นใจในพระ
สัญญาของพระองค์ เพราะภาพนี้มีความหมายต่อชีวิตคริสตชนมาก และ
เต็มไปด้วยพระพรมากมายที่พระองค์จะประทานแก่ข้าพเจ้า
โดยเฉพาะสำหรับคนที่ทำงานหนักหรือท้อแท้

3. ภาพของพระเยซูเจ้าเป็นเถาองุ่นและตัวเราเป็นกิ่งก้านเตือนเราว่า ความรอดและสิ่งดีทั้งหลายที่เราประสบ เราทำมาได้ด้วยตามที่เราเป็น เรามีสิ่งดีๆ และเรากำลังอยู่ตรงไหน ถ้าเราคิดว่า ตัวเองดีแล้ว พระเจ้าก็จะไม่มีความหมายสำหรับข้าพเจ้า

4. ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเน้นว่า เราเพียงแค่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า แล้วพระเจ้าจะอวยพรชีวิต การงาน และครอบครัวของเรา เป็นภาพที่ชัดเจนว่า เราเป็นเพียงกิ่งก้านที่ต้องติดกับลำต้นจึงเกิดผล เราขึ้นอยู่กับพระเจ้าจริงๆ หรือ

5. ชาวสวนบอกข้าพเจ้าเกี่ยวกับการปลูกแตงกวา เขาระวังมากในการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุด เขาหมั่นพรวนดินและรดน้ำ เขาทำงานอย่างซื่อสัตย์ทุกวันเพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชมาแย่งอาหารจากต้นไม้มองเขา ป้องกันไม่ให้แมลงมากัดกินผลจากต้น สิ่งที่เขาทำเองไม่ได้คือ ฤดูกาลที่หมุนเวียน ปริมาณน้ำฝนและแสงแดดที่พอเหมาะ และเมื่อเถาแตงกวาปรากฏใบสีเขียวทั่วต้นแล้ว วันหนึ่ง เขาสังเกตว่า มีบางกิ่งเป็นสีเหลืองและบางใบเหี่ยวแห้งตายไป เขาเริ่มพบว่า กิ่งที่เริ่มเหี่ยวเฉาไปเพราะไม่ติดกับลำต้น เขารีบหาสาเหตุเพื่อไม่ให้กิ่งอื่นตายไปอีก ในสังคม เราควรใส่ใจกับคริสตชนใจเย็นเฉยที่แยกตัวจากพระศาสนจักร

6. ขณะที่เรากริสตชนกำลังทำงานในโลก ให้เราทำแต่ความดี งานของเราจะบังเกิดผลได้ต้องอาศัยพระเจ้า ผู้ที่เสียสละจะมีจิตอาสา ไม่ว่าจะเขาจะ

เห็นเหนื่อยเพียงใด เขาก็เชื่อว่า เขาติดกับแหล่งความหวัง ความรักและ
เอาใจใส่ผู้อื่นในโลก เพราะงานที่ไม่สำคัญของเขาจะสามารถ
ขับเคลื่อนโลกได้ งานของกึ่งเล็กๆก็ช่วยให้ลำต้นเติบโตได้ฉันใด งาน
ของคริสตชนก็ทำให้พระกายทิพย์ของพระเยซูเจ้าหรือพระศาสนจักร
เติบโตได้ฉันนั้น

7. การช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เรามีสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วย เพราะเราทุกคนล้วนได้รับพลังจากแสงอาทิตย์ เพื่อเติบโตขึ้น

ข้าแต่พระเจ้าผู้สร้าง พระองค์ทรงสร้างพวกลูก โปรดอวยพรการ
ภavana ของลูกและบทรำพึงที่มาจากใจของลูก เพื่อให้ลูกจะได้เติบโตใน
พระองค์ โปรดชี้หนทางของพระองค์แก่พวกลูก โปรดคลี่ใจลูกให้ดำรง
อยู่ในความรัก การอภัยและความจริงของพระองค์ด้วยเทอญ อาแมน